

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๔๐๘๖๔</p> <p>เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.</p> <p>สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในท้องที่ตำบลธาตุ อำเภอวารินนิवास และตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้ น้ำที่นำน้ำไปใช้เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำ และเพื่อให้การใช้น้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. กษ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. มาเพื่อดำเนินการ ซึ่งต่อมากองรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้</p> <p>๒. สคก. ได้ตรวจพิจารณาแล้ว มีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบการร่างกฎหมาย) ซึ่ง กษ. (กรมชลประทาน) ได้ให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงนี้แล้ว</p> <p>๓. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สคค.) ได้ส่งร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนาม เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป แต่โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ สคค. จึงได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้ กษ. ยืนยันเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>๔. กษ. เสนอว่า เนื่องจากมีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นที่มีใช้การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณของน้ำในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง ซึ่งการเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางน้ำชลประทานดังกล่าวได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำ และเพื่อให้การใช้น้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

(ฉบับที่ ๓/๒๕๕๓) ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ กำหนดให้ทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานด้วยแล้ว
๕. ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำให้มีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งทำให้ทราบถึงปริมาณของน้ำที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการขอ
อนุญาตใช้น้ำจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่มีขึ้นในอนาคต สมควรกำหนดให้ทางน้ำ
ชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า ในท้องที่ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส และตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อนำเงินที่เรียกเก็บเข้าบัญชีทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบำรุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะทำให้การใช้งบประมาณ
ในส่วนนี้น้อยลง สำหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามพ
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อท้องที่การปกครองและแนวเขตการปกครองท้องที่
ตลอดจนตรวจสอบพื้นที่และจุดยึดโยงต่างๆ ให้ถูกต้อง รวมทั้งแก้ไขชื่อผู้มีอำนาจลงนามให้เป็นปัจจุบันก่อนประกาศใช้
บังคับเป็นกฎหมายต่อไปด้วย

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๔๐๘๖๔</p> <p>เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. รวม ๒ ฉบับ</p> <p>สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. รวม ๒ ฉบับ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจสอบพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำที่นำน้ำไปใช้เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำ และเพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p style="text-align: center;"><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. กษ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. รวม ๒ ฉบับ มาเพื่อดำเนินการ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม ๒ ฉบับ และให้ส่ง สคก. ตรวจสอบพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้</p> <p>๒. สคก. ได้ตรวจสอบพิจารณาร่างกฎกระทรวงทั้ง ๒ ฉบับแล้ว มีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบการร่างกฎหมาย) ซึ่ง กษ. (กรมชลประทาน) ได้ให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงนี้แล้ว</p> <p>๓. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ส่งร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๒. รวม ๒ ฉบับ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนาม เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป แต่โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ สลค. จึงได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม ๒ ฉบับ ให้ กษ. ยืนยันเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>๔. กษ. เสนอว่า เนื่องจากมีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองสำโรงและทางน้ำชลประทาน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p style="text-align: center;">เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำ และเพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด เพื่อกิจการโรงงาน การประปาหรือกิจการอื่นที่มีใช้การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณของน้ำในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง ซึ่งการเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางน้ำชลประทานทั้งสองดังกล่าวได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ กำหนดให้เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานด้วยแล้ว

๕. ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำให้มีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทำให้ทราบถึงปริมาณของน้ำที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการขออนุญาตใช้น้ำจากภาคอุตสาหกรรม การกระปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง และทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด ในท้องที่จังหวัดอุดรธานี เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อนำเงินที่เรียกเก็บเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบำรุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะทำให้การใช้งบประมาณในส่วนนี้น้อยลง สำหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทาน พุทธศักราช ๒๔๘๕ จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม ๒ ฉบับ มาเพื่อดำเนินการ

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. รวม ๒ ฉบับ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อท้องที่การปกครองและแนวเขตการปกครองท้องที่ ตลอดจนตรวจสอบพื้นที่และจุดยึดโยงต่างๆ ให้ถูกต้อง รวมทั้งแก้ไขชื่อผู้มีอำนาจลงนามให้เป็นปัจจุบันก่อนประกาศใช้ บังคับเป็นกฎหมายต่อไปด้วย

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๔๐๘๖๔</p> <p>เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔</p> <p>สารัตถะ : มท. เสนอ กรม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวม ๒๓ จังหวัด จำนวน ๒,๑๑๗ โครงการ วงเงินรวม ๖,๑๗๐,๖๔๗,๙๑๕ บาท โดยให้หน่วยรับงบประมาณ ได้แก่ จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ เป็นผู้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามขั้นตอนของระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งให้หน่วยรับงบประมาณปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ลงมติ ดังนี้</p> <p>(๑) รับทราบมติของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในส่วนของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๑ รวม ๒๓ จังหวัด จำนวน ๒,๑๑๗ โครงการ กรอบวงเงินรวม ๖,๑๗๐,๖๔๗,๙๑๕ บาท ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้กระทรวงมหาดไทย (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณต่อไป</p> <p>(๒) อนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการ</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สศก.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนและผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ กรม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และกระทรวงต้นสังกัดรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๑ ให้เป็นไปตามข้อ (๑)

๒. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อเสนอแนวทางการดำเนินการตามมาตรา ๖ วรรคสาม (ครั้งที่ ๗) การพิจารณาถ้อยแถลงขอเสนอแนะแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) และการพิจารณาถ้อยแถลงความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ดังนี้ (๓) อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๑ รวม ๒๓ จังหวัด จำนวน ๒,๑๑๗ โครงการ วงเงินรวม ๖,๑๗๐,๖๔๗,๙๑๕ บาท โดยใช้จ่ายเงินจากแหล่งอื่นแทน อาทิ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ทั้งนี้ เห็นสมควรมอบหมายให้จังหวัดรายงานการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับอนุมัติตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รวมทั้งรับความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปประกอบการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดด้วย

๓. สำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอเรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนและผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ประกอบกับโครงการได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินจากคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำหรับโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๑ รวม ๒๓ จังหวัด จำนวน ๒,๑๑๗ โครงการ วงเงินรวม ๖,๑๗๐,๖๔๗,๙๑๕ บาท หากจะพิจารณาใช้จ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นสมควรให้กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรวบรวมโครงการที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และยืนยันความพร้อมของโครงการ รวมถึงประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการใช้จ่าย ความคุ้มค่า ประหยัด เป้า

หมาย และประโยชน์ที่ทางราชการและประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ เพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเท่าที่จำเป็นตามขั้นตอนต่อไป

๔. กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๑ มีความพร้อมในการดำเนินโครงการ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว ประกอบกับสำนักงานงบประมาณแจ้งว่านายกรัฐมนตรียังให้ความเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๖,๑๗๐,๖๔๗,๙๑๕ บาท แล้ว

มติ ครม. : ๑. อนุมัติตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ (หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๕/๑๖๔๓๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔) และให้กระทรวงมหาดไทยกำกับ ดูแล ให้หน่วยงานรับงบประมาณ เช่น จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง ดำเนินโครงการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๑ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งจัดเตรียมแผนรองรับการดำเนินโครงการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้งนี้ ให้ความเห็นของสำนักงานงบประมาณ สภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการด้วย โดยดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. ให้กระทรวงมหาดไทยได้รายงานการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๔๐๘๖๔</p> <p>เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกป่นนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. (สินค้ากากถั่ว)</p> <p>สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกป่นนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. (สินค้ากากถั่ว)</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกป่นนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดส่งออกสินค้า ๓ รายการ คือ กากถั่ว ปลาป่น และอาหารสัตว์ที่ผสมสำเร็จรูปซึ่งมีส่วนผสมของข้าว ปลายข้าว รำ กากรำ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง กากถั่ว กากมะพร้าว ปลาป่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันไม่ว่าจะมีสิ่งอื่นผสมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามออกป่นนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย</p> <p>๒. ปี ๒๕๑๗ ปี ๒๕๒๒ และปี ๒๕๒๖ กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ อนุญาตให้ส่งออก ปลาป่น และอาหารสัตว์ที่ผสมสำเร็จรูปซึ่งมีส่วนผสมของข้าว ปลายข้าว รำ กากรำ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง กากถั่ว กากมะพร้าว ปลาป่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันไม่ว่าจะมีสิ่งอื่นผสมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยไม่ต้องมีหนังสืออนุญาต และปี ๒๕๕๙ ได้มีการออกประกาศและระเบียบกระทรวงพาณิชย์ อนุญาตให้ส่งออกกากถั่วเหลืองพิกัด สุลกากร ๒๓๐๔.๐๐.๙๐ ได้ จึงทำให้ยังคงมีสินค้ากากถั่วชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากกากถั่วเหลืองฯ ที่ยังอยู่ภายใต้พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกป่นนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๑๖</p> <p>๓. กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการส่งออกสินค้า กากถั่วชนิดอื่นๆ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศยกเลิกพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื่องจากปัจจุบันกากถั่วเหลืองมีประกาศและระเบียบกระทรวงพาณิชย์กำกับดูแลการส่งออกแล้ว สำหรับ กากถั่วชนิดอื่นๆ เช่น กากถั่วลิสง มีการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในปริมาณเพียงเล็กน้อย จึงไม่จำเป็นต้องควบคุม การส่งออก อย่างไรก็ตามหากมีประเด็นข้อกังวลของสินค้ากากถั่วเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องสามารถเสนอให้รัฐบาลพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมได้</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและเป็นการลดความซ้ำซ้อนของกฎระเบียบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

ความของเห็น กษ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกป่นนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. (สินค้ากากถั่ว) เนื่องจากสินค้ากากถั่วชนิดอื่นๆ เช่นกากถั่วลิสง นำมาใช้ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ในปริมาณน้อย และปัจจุบันกากถั่วเหลืองมีประกาศกระทรวงพาณิชย์และระเบียบกระทรวงพาณิชย์กำกับดูแลการส่งออกแล้ว

มติ ครม. : เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกป่นนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สาระ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๔๐๘๖๔</p> <p>เรื่อง : ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์</p> <p>สาระ : คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ครม. พิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ (โครงการฯ) ดังนี้</p> <p>๑. ข้อเสนอแนะ</p> <p>๑.๑ รัฐบาลควรทบทวนนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางด้วยวิธีให้องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นจัดสร้างถนนที่นำน้ำยางพารามาเป็นวัสดุส่วนผสมในการก่อสร้าง (ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์) เพื่อทำการศึกษาในด้านต่าง ๆ อย่างรอบคอบ อาทิ เรื่องการกำหนดราคากลาง เรื่องสารเคมีที่นำมาผสมกับน้ำยางพาราต้องมีใช้อย่างแพร่หลาย ไม่เป็นการผูกขาด หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ผลิตเพียงไม่กี่ราย รวมถึงลดถึง การถอดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ความมั่นคงถาวร และความคุ้มค่าของถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรอย่างสูงสุด</p> <p>๑.๒ การทบทวนเพื่อทำการศึกษาในข้างต้น ให้พิจารณาขยายผลครอบคลุมถึงการดำเนินการ ก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นด้วย</p> <p>๒. ข้อเสนอเพิ่มเติมของคณะกรรมการ ป.ป.ช.</p> <p>๒.๑ รัฐบาลควรพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ในเรื่องของราคายางให้เกิด เสถียรภาพในระยะยาวไม่ให้ราคาตกต่ำมากเกินไป โดยหากรัฐบาลจำเป็นต้องแทรกแซงกลไกตลาด ควรดำเนินการเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงหลักการภายใต้เงื่อนไขขององค์การการค้าโลก (WTO) ทั้งนี้ รัฐบาล อาจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ . ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อที่จะ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากรัฐบาลจำเป็นต้องนำเสนอหรือโครงการเกี่ยวกับการพุงราคายางพารา รัฐบาลควรส่งเสริมการใช้ยางพาราในแนวทางที่มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน โปร่งใส ที่สามารถทำให้ประโยชน์จากการใช้ยางพารา ประมาณ แผ่นดินตกแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้อย่างเต็มที่ โดยเพิ่มช่องทางให้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราสามารถเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงานได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ประโยชน์จากการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการ ป.ป.ช./กษ. (กยท.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p style="text-align: center;">เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้น</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

๒.๒ รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีสถาบันที่รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับ ยางพารา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราและสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เรื่องราคายางตกต่ำได้อย่างยั่งยืน

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. ในช่วงปี ๒๕๖๒ ภายหลังจากที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำน้ำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการจัดทำถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการสารผสมเพิ่มรายหนึ่ง ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องว่า การกำหนดขั้นตอนในการให้การรับรองผู้ประกอบการสารผสมเพิ่ม อาจเข้าข่ายการผูกขาด และ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

๒. การดำเนินงานก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในการจัดสร้างถนน รูปแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจากก่อสร้างถนนในลักษณะเดิมที่เคยมีการจัดสร้างมาก่อน ยกตัวอย่างเช่น ถนนดินลูกรัง ถนนลาดยางมะตอย หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซึ่งการดำเนินงานจัดสร้างถนนพารา ซอยล์ซีเมนต์ดังกล่าว มีขั้นตอนและวิธีการที่อาจยังไม่มีความชัดเจนและมีมาตรฐานเท่าที่ควร ทั้งในเรื่อง รายละเอียดของสารเคมีที่นำมาผสมกับน้ำยางพารา เจือปนหรือคุณสมบัติของผู้ประกอบการสารผสมเพิ่ม หรือ มาตรฐานการตรวจรับถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ซึ่งความไม่ชัดเจนและไม่มีความมาตรฐานเหล่านี้ อาจกลายเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตหรือมีความเสี่ยงให้เกิดการทุจริตได้

๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ในฐานะที่มีหน้าที่ประการหนึ่งเกี่ยวกับ “การป้องกันการทุจริต” จึงเห็นควรให้มีการศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อเสนอให้มีการกำหนดมาตรการ หรือข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการ ดำเนินงานโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์

ความของเห็น กษ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ เนื่องจาก การดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องและขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ดำเนินการอย่างโปร่งใสมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร ชาวสวนยาง ผู้ประกอบการ และประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ

มติ ครม. : ๑. รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ

๒. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทยรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้รับข้อเสนอแนะความเห็น/ข้อสังเกตของส่วนราชการ ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๔๐๘๖๔</p> <p>เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) และการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี 2021 (Ministers Responsible for Trade Meeting 2021)</p> <p>สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. ดังนี้</p> <p>๑. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของเอเปค และการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี ๒๐๒๑</p> <p>๒. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลการประชุมฯ ไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>ประศนิวซีแลนด์จัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของเอเปคเมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี ๒๐๒๑ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทย สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้</p> <p>๑. การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของเอเปค ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยเน้นเรื่อง การกระจายวัคซีนโควิด-๑๙ ที่มีคุณภาพให้กับประชาชนเอเปคอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยไทยได้กล่าวถ้อยแถลงว่า ไทยใช้โมเดลการค้าใหม่โดยมีการเจรจาซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ แผนงานภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ และเร่งให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึงวัคซีน และได้ใช้หลักเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ ในขณะที่ภาคเอกชน เน้นการลดความเหลื่อมล้ำในการบริหารวัคซีนระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ผลักดันการออกหนังสือเดินทางที่มีการรับรองการฉีดวัคซีน และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ในการรวบรวมและการซื้อกิจการระหว่างประเทศ เพื่อให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้น</p> <p>๒. การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี ๒๐๒๑ โดยได้มีการหารือกันใน ๒ ประเด็น และรับรองแถลงการณ์จำนวน ๓ ฉบับ สรุปได้ดังนี้</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์และแนวทางเชิงนโยบายร่วมกันของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคในการรับมือสถานการณ์ระดับโลกของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-๑๙ รวมถึงการดำเนินนโยบายเพื่อรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-๑๙ และฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าของภูมิภาค</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

๒.๑ การรับมือกับวิกฤติโควิด-๑๙ เขตเศรษฐกิจเอเปคส่วนใหญ่รวมถึงไทยสนับสนุนความร่วมมือในการรับมือกับโรคโควิด-๑๙ ระดับภูมิภาค โดยการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ และการใช้มาตรการที่ส่งเสริมการไหลเวียนของวัคซีนฯ สินค้าและบริการที่จำเป็น ผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงสนับสนุน (๑) ปฏิญญาเอเปคว่าด้วยการอำนวยความสะดวก การเคลื่อนย้ายสินค้าจำเป็น ปี ๒๕๖๓ (๒) แถลงการณ์เอเปคเรื่องห่วงโซ่อุปทานวัคซีนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนโควิด-๑๙ (๓) แถลงการณ์เอเปคเรื่องการบริหารจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ และสนับสนุนเรื่องการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา (Compulsory Licensing: CL) กับวัคซีน

๒.๒ ระบบการค้าพหุภาคี ได้หารือประเด็นสำคัญที่ผลักดันให้เป็นผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกสมัยสามัญครั้งที่ ๑๒ (The Twelfth Ministerial Conference: MC๑๒) ซึ่งเขตเศรษฐกิจเอเปคส่วนใหญ่รวมถึงไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือและบทบาทของ WTO เพื่อรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยเห็นว่าเอเปคมีบทบาทในการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและการเจรจาภายใต้ WTO และเป็นเวทีเสริมสร้างการหารือประเด็นการค้าใหม่ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนการเจรจาภายใต้ WTO ให้มีความคืบหน้า

๒.๓ รัฐมนตรีการค้าเอเปคได้ร่วมรับรองแถลงการณ์ จำนวน ๓ ฉบับ คือ แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี ๒๕๖๔ แถลงการณ์เอเปคเรื่องห่วงโซ่อุปทานวัคซีนโควิด-๑๙ และแถลงการณ์เอเปคเรื่องการบริหาร เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความจำเป็น โดยมีสาระสำคัญ คือ (๑) การเร่งการผลิตและการกระจายวัคซีนโควิด-๑๙ และให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนโควิด-๑๙ (๒) การหารือ เรื่องการยกเว้นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของวัคซีนโควิด-๑๙ (๓) การสนับสนุน WTO และการเจรจาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พาณิชนโยบายการขนส่ง การจัดทำวินัยเพื่อกำกับดูแลการใช้กฎระเบียบภายในประเทศด้านการค้าบริการ การเกษตร การอุดหนุนประมงเพื่อไปสู่ผลลัพธ์การประชุม MC๑๒ (๔) การพิจารณาปรับปรุงรายการสินค้าสิ่งแวดลอมเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง (๕) การจัดทำทางเลือกในการคงสถานการณ์อุดหนุนพลังงานเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพโดยสมัครใจ และ (๖) การทบทวนการจัดเก็บภาษีวัคซีนโควิด-๑๙ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้ามพรมแดน

ความของเห็น กษ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบผลการประชุมฯ ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผล การรับรองแถลงการณ์จำนวน ๓ ฉบับ คือ (๑) แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี ๒๕๖๔ (๒) แถลงการณ์เอเปค เรื่องห่วงโซ่อุปทานวัคซีนโควิด-๑๙ และ (๓) แถลงการณ์เอเปคเรื่องการบริหาร เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความจำเป็น ที่เป็นการแสดงเจตนารมณ์และแนวทางเชิงนโยบายร่วมกันของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคในการรับมือ สถานการณ์ระบาดทั่วโลกของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-๑๙ รวมถึงการดำเนินนโยบายเพื่อรับมือกับผลกระทบ ทางเศรษฐกิจจากโควิด-๑๙ และฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าของภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ให้ความสำคัญของภาคการเกษตรและอาหารในการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการผลักดันการเป็นครัวของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงอาหารในระดับโลก

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบทั้ง ๒ ข้อ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงานไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย